
ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑/๒๕๕๙   ครั้งที่ ๑ 

เมื่อวันที่  ๒๓  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

……………………………….. 
 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายบุญเพ็ง  วงษ์วิจิตร ประธานสภาฯ บุญเพ็ง  วงษ์วิจิตร 
๒ นายพิทักษ์    ปิ่นวิเศษ รองประธานสภาฯ พิทักษ์    ปิ่นวิเศษ 
๓ นายวิโรจน์   ที่หนองสังข์ ส.อบต.ม.๑ วิโรจน์   ที่หนองสังข์ 
๔ นายอภัย   วนาใส ส.อบต.ม.๒ อภัย   วนาใส 
๕ นายค าฝอย   ศรีพรม ส.อบต.ม.๒ ค าฝอย   ศรีพรหม 
๖ นายสมปอง   กงพาน ส.อบต.ม.๓ สมปอง   กงพาน 
๗ นายประสาท   ช านาญ ส.อบต.ม.๓ ประสาท   ช านาญ 
๘ นางสาวเกษร   แสงงามซึ้ง ส.อบต.ม.๔ เกษร   แสงงามซึ้ง 
๙ นายดวง   หมั่นจิต ส.อบต.ม.๔ ดวง   หมั่นจิต 

๑๐ นายสนั่น   ช านาญ ส.อบต.ม.๕ สนั่น   ช านาญ 
๑๑ นายมนต์ชัย   ช านาญ ส.อบต.ม.๕ มนต์ชัย   ช านาญ 
๑๒ นายระเบียบ   หมั่นจ ารูญ ส.อบต.ม.๖ ระเบียบ   หมั่นจ ารูญ 
๑๓ นายอนุวัฒน์   คุ้มห้างสูง ส.อบต.ม.๖ อนุวัฒน์   คุ้มห้างสูง 
๑๔ นายเกรียงไกร   ธงภูเขียว ส.อบต.ม.๗ เกรียงไกร   ธงภูเขียว 
๑๕ นายพิชิตชัย  เชิดภูเขียว ส.อบต.ม.๗ พิชิตชัย  เชิดภูเขียว 
๑๖ นายประชาติ  ค าป้อง ส.อบต.ม.๘ ประชาติ  ค าป้อง 
๑๗ นายเกียรติภูมิ    ช านาญ ส.อบต.ม.๙ เกรียติภูมิ  ช านาญ 
๑๘ นางประนอม   โชคบัณฑิต ส.อบต.ม.๙ ประนอม   โชคบัณฑิต 
๑๙ นายณรงค์  พ้ืนดอนเค็ง ส.อบต.ม.๑๐ ณรงค์  ฟ้ืนดอนเค็ง 
๒๐ นายเฉลย   ช านาญ ส.อบต.ม.๑๐ เฉลย   ช านาญ 
๒๑ นางสาวริญญารัตน์  ศรีรุ่งเรือง เลขานุการสภา อบต. ริญญารัตน์  ศรีรุ่งเรือง 

 
 
ผู้ไม่มาร่วมประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 -   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายชัยณรงค์  วัฒนก้านตง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ชัยณรงค์  วัฒนก้านตง 
๒ นายสมัย   พาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมัย   พาจันทร์ 
๓ นายประเสริฐ  เจริญธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประเสริฐ  เจริญธรรม 
๔ นางพรพิลัย  วนาใส เลขานายก อบต พรพิลัย  วนาใส 
๕ นายคมกฤษ  บุตรศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด คมกฤษ  บุตรศรี 
๖ นายสาโรจน์  ขวาไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองดินด า สาโรจน์  ขวาไทย 
๗ นายกฤษฎา  อ าภาค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนเค็ง กฤษฎา  อ าภาค า 
๘ นายวันชัย  งามสง่า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนมะเกลือ วันชัย  งามสง่า 
๙ นางนภาพร  ไกยสวน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นภาพร  ไกยสวน 

๑๐ นางจันทิมา  จันทศิลป์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ จันทิมา  จันทศิลป์ 
 

 
เมื่อครบองค์ประชุม เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๙ น. 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  ท าหน้าที่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑     - เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายบุญเพ็ง  วงษ์วิจิตร     กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  
ประธานสภา อบต.หนองคู                                  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕ ๙ วันที่ ๒๓  

พฤษภาคม ๒๕๕๙  ตามประกาศอ าเภอบ้านแท่น  เรื่อง เรียก 
ประชุมวิสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู สมัยที่ ๑ 
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕ ๙  มีก าหนด ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ 
๒๓ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
นางสาวริญญารัตน์  ศรีรุ่งเรือง    เรียนประธานสภา อบต.หนองคู  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  
เลขานุการสภา อบต.     อบต.ทุกท่าน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที มท ๐๘๑๐/ว ๐๖๐๐  

ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่องหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามปฏิทินการจัดท าและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี (กรณี อบต. เสนอร่างแผนฯ ต่อสภาท้องถิ่น
ให้ความเห็นชอบก่อน แล้วจึงเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้) ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙  จึงมี
ความจ าเป็นที่ต้องเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/
๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑   ซึ่งอาศัยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
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องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  มาตรา ๕๕  ประกอบ 
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ๓๖ (๓) เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูดังนั้น  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองคู  จึงขออนุญาตเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๕๙  
ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่   ๒๓  -  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพ่ือ
พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
สามปีต่อไป ค่ะ 
    

ระเบียบวาระท่ี ๒     - เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
นายบุญเพ็ง  วงษ์วิจิตร     ประธานสภา อบต.หนองคู ถามท่ีประชุมสภาองค์การ 
ประธานสภา อบต.       บริหารส่วนต าบลหนองคู ตามส าเนารายงานการประชุม  

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ ที่ได้ส่งให้สมาชิกทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบข้อความใน 
รายงานการประชุมว่าถูกต้องหรือไม่เพ่ือจะได้แก้ไขรายงานการ
ประชุมให้ถูกต้องต่อไป   

 
นายพิทักษ์  ปิ่นวิเศษ     เรียนประธานสภา อบต.หนองคู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  
รองประธานสภา อบต.     ผู้อ านวยการโรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลหนองคูทุกท่าน ผมขอให้  

แก้ไขข้อความ จ านวน ๒ แห่งครับ  
๑. หน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๑๑ ตรงค าว่าแบบผิวดินค าว่าแบบตก

ตัว บ ครับ 
๒. หน้าที่ ๗ บรรทัดที่  ๑๕ ตรงค าว่าหมู่ที่ เติมไม้เอกตรงค า

ว่าหมู่ ครับ 
 
นางสาวเกษร  แสงงามซึ้ง     เรียนประธานสภา อบต.หนองคู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  
ส อบต.หมู่ที่ ๔      ผู้อ านวยการโรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลหนองคูทุกท่านดิฉันขอ  

ขอให้แก้ไขตรงชื่อ เกษร ใช้พยัญชนะ ษ ค่ะไม่ใช่ ส ขอบคุณค่ะ 
 
นางสาวริญญารัตน์  ศรีรุ่งเรือง    เรียนประธานสภา อบต.หนองคู คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  
เลขานุการสภา      ผู้อ านวยการโรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลหนองคูทุกท่านดิฉัน  

จะด าเนินการแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง ต้องขอขอบคุณท่าน
สมาชิกท้ังสองท่านค่ะ 
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ระเบียบวาระท่ี ๓     ญัตติเพ่ือพิจารณาเห็นชอบและพิจารณาอนุมัติ    
นายบุญเพ็ง   วงษ์วิจิตร     เรื่องท่ี  ๑  พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี  
ประธานสภา อบต.หนองคู (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  ต่อสภา องค์การบริหารส่วนต าบล  

เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป 
เรื่องท่ี  ๒  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๑ 
รายการ ขอให้ผู้บริหารท้องถิ่น ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ต่อไป 

 
นายชัยณรงค์  วัฒนก้านตง    เรียน ประธานสภา อบต.หนองคู สมาชิกสภา ทุกท่าน  
นายก อบต.หนองคู ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกท่าน โครงการที่เสนอมาทุกโครงการ 

ได้ผ่านการประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ปัญหาต่างๆได้
สอบถามและผ่านกระบวนการจัดท าตามระเบียบการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี ครับ 

 
นางสาวริญญารัตน์  ศรีรุ่งเรือง    ขอเรียนชี้แจงให้ สภาฯ ทราบว่า การพิจารณาโครงการในแผน 
ปลัด อบต.หนองคู พัฒนาสามปี ให้พิจารณาเป็นรายโครงการตามยุทธศาสตร์ โดย

ให้ นางนภาพร ไกยสวน ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อไปค่ะ 

 
นางนภาพร  ไกยสวน     เรียน ประธานสภา อบต.หนองคู คณะผู้บริหาร สมาชิก 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สภา อบต.หนองคู ทุกท่าน  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกท่าน  
 ดิฉัน นางนภาพร ไกยสวน ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘   ข้อ 
๑๗ การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  
โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  
ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธ
กิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการของ
ประชาคมและชุมชน  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
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(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปัญหา  ความต้องการ  และ
ข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  แล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๓) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี
เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหาร
ท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
ต่อไป 
      โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู ได้ด าเนินการตาม
กระบวนการ เริ่มตั้งแต่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ
ประชาคมท้องถิ่น ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นปัญหา  โดยวันนี้จะเป็น
ขั้นตอน ที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบแล้วผู้บริหาร 
ท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
ต่อไป  
ตามเอกสารที่อยู่ในมือทุกท่านสมาชิกสภา อบต. ในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ .๒๕๕ ๙ - ๒๕๖ ๑ )  มีทั้งหมด  ๔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ส่วน ด้งนี้  

 ส่วนที่ ๑ คือ บทน า  
ส่วนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
ส่วนที่ ๓ การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
ส่วนที่ ๔ แนวทางการติดตามประเมินผล  
๑ .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง บ ารุง รักษา สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  จ านวน ๓ ปี จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน รวม ๑๔๐
โครงการ รายละเอียดโครงการตามเอกสาร 
๑.๒ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟ้า จ านวน ๓ ปี 
จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน รวม ๔๑  โครงการ รายละเอียดโครงการ
ตามเอกสาร 
๑.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 
จ านวน  ๓ ปี รวม ๑๐ หมู่บ้าน  รวม ๒๐  โครงการ  
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รายละเอียดโครงการตามเอกสาร 
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ จ านวน ๓ ปี  จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน  รวม  
๒๐๑ โครงการ 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
๒.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพการผลิตภาค
การเกษตร ให้เข้มแข็งและยั่งยืน จ านวน ๓ ปี  จ านวน ๑๐ 
หมู่บ้าน  รวม ๖ โครงการ 
๒.๒ แนวทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวม   ๓ 
ปี  จ านวน ๙ โครงการ 
๒.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาองค์ความรู้ให้ชุมชน ในการท า
เกษตรอินทรีย์และส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพให้แก่
ประชาชน รวม ๓ ปี จ าพนวน  ๑๒  โครงการ 
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ จ านวน  ๒๗  โครงการ 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
๓.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบก าจัดขยะให้มี
ประสิทธิภาพ รวม ๓ ปี จ านวน  ๑๐  โครงการ 
๓.๒ แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ บ ารุง ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ รวม ๓ ปี จ านวน ๑๘  โครงการ 
รวมยุทธศาสตร์ที่  ๓  จ านวน  ๒๘  โครงการ  
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
๔.๑ แนวทางการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ประชาชน รวม ๓ ปี จ านวน  ๕๔  โครงการ 
๔.๒  แนวทางการพัฒนาจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือและ
สงเคราะห์ เด็ก คนชรา คนพิการ และผู้ด้วยโอกาส รวม ๓ ปี 
จ านวน ๒๔ โครงการ 
๔.๓ แนวทางการพัฒนาให้ความช่วยเหลือด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รวม ๓ ปี จ านวน   ๓๖  โครางการ 
๔.๔ แนวทางการพัฒนารณรงค์ให้เยาวชน ประชาชน ห่างไกล
ยาเสพติดและไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา รวม ๓ ปี 
จ านวน ๑๕  โครางการ 
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔  รวม ๓ ปี  จ านวน ๑๒๙  โครงการ 
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๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง – การบริหาร 
๕.๑ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
บุคลากร รวม ๓ ปี จ านวน ๔๕  โครงการ 
๕.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
เข้าใจในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้งท้องถิ่น รวม ๓ ปี จ านวน   ๑๒  โครางการ 
๕.๓ แนวทางการพัฒนาเครื่องใช้ส านักงานให้ทันสมัยมี
ประสิทธิภาพ รวม  ๓ ปี จ านวน ๓๔  โครางการ 
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ จ านวน   ๙๑  โครางการ 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
๖.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้าน
สาธารณสุข รวม ๓ ปี จ านวน  ๖  โครงการ 
๖.๒ แนวทางการพัฒนารณรงค์ป้องกันโรคระบาดและ
โรคติดต่อ รวม ๓ ปี จ านวน ๑๕  โครงการ 
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖ จ านวน ๒๔ โครงการ 
รวม ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนทั้งสิ้น 
๕๐๐ โครงการ  

 
นายบุญเพ็ง   วงษ์วิจิตร     ตามร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕ ๖๐  – ๒๕๖๒) 
ประธานสภา อบต.หนองคู ที่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด ของโครงการ  

ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ที่บรรจุเข้าแผนพัฒนาสามปี มีข้อความ 
โครงการใดต้องแก้ไขตกหล่นหรือไม่ ถ้ามีขอให้แจ้งด้วย 

 
นายเกียรติภูมิ ช านาญ     เรียนประธานสภา อบต.หนองคู  นายก อบต. สมาชิกสภา 
ส.อบต.หมู่ที ่๙      ทุกท่าน ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ผมนายเกียรติภูมิ  

ช านาญ ส.อบต.หมู่ที่ ๙ ขอให้แก้ไขตัวเลข หน้าที่ ๖๖ โครงการ
ที่ ๔๐ ช่องเป้าหมาย จาก จ านวน ๑ จุด เป็น จ านวน ๒ จุด 
ครับ 
 

นายพิทักษ์  ปิ่นวิเศษ     เรียนประธานสภา อบต.หนองคู  นายก อบต. สมาชิกสภา 
รองประธานสภา อบต     ทุกท่าน ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ผมนายพิทักษ์   

ปิ่นวิเศษ ขอให้เพ่ิมข้อความ หน้าที่ 84 โครงการที่ 3 โครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ให้เติมค าว่า สมาชิกสภา อบต. ลงไป
ด้วยครับ เป็น โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร/ 
สมาชิกสภา อบต./บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล/ผู้น า
ชุมชน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนา 
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นางนภาพร  ไกยสวน     เรียน ประธานสภา อบต.หนองคู คณะผู้บริหาร สมาชิก 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สภา อบต.หนองคู ทุกท่าน  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกท่าน  

ดิฉัน นางนภาพร ไกยสวน ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน  ขอแก้ไขรายละเอียด หน้า 86 โครงการที่ 12 เดิมคือ
โครงการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การซื้อหรือการจ้างของท้องถิ่น ระดับอ าเภอบ้านแท่น ขอแก้ไข
เป็นโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างของท้องถิ่น ระดับอ าเภอบ้านแท่น ค่ะเนื่องจากใน
ปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูเป็น
เจ้าของโครงการ โดย อปท.อ่ืนต้องเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับ อบต.หนองคู ค่ะ 

 
 
นายวิโรจน์  ที่หนองสังข์     เรียนประธานสภา อบต.หนองคู  นายก อบต. สมาชิกสภา 
ส.อบต.หมู่ที ่๑      ทุกท่าน ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ผมนายวิโรจน์   

ที่หนองสังข์  ส อบต. หมู่ที่ ๑ ผมขอเสนอแนะว่าตั้งแต่
ประชาคมหมู่บ้าน การจัดล าดับความส าคัญ จนถึง
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งควรต้องดูรายละเอียด
โครงการด้วยว่าแผนงาน/โครงการที่ส่งมานั้นถูกต้องและ
สามารถด าเนินการได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

 
นายระเบียบ  หมั่นจ ารูญ     เรียนประธานสภา อบต.หนองคู  นายก อบต สมาชิกสภา  
ส.อบต.หมู่ที ่๖ ทุกท่าน ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน  ส าหรับการจัดท า

แผนพัฒนาสามปี ฉบับนี้ ได้ผ่านขั้นตอนและคณะกรรมการมา
หลายครั้งแล้ว ซึ่งได้ด าเนินการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว ถูกต้องแล้วครับ 

 
นายบุญเพ็ง   วงษ์วิจิตร     ครับ จากการชี้แจงของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯแล้ว  
ประธานสภา อบต.หนองคู    รายละเอียดโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีนี้  

       ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและให้แก้ให้ถูกต้อง ก็ได้เพ่ิมเติมแล้ว  
มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอให้ตรวจสอบให้
ละเอียด ถ้าไม่มีจะขอสมาชิกพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๑๒) ต่อไปครับ 

 
ที่ประชุม      มติที่ประชุม มีมติ ในการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนา 

สามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)   
เห็นชอบ  จ านวน  ๑๙   เสียง 
ไม่เห็นชอบ    จ านวน   -   เสียง  
งดออกเสียง  จ านวน   ๑  เสียง  
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นายบุญเพ็ง   วงษ์วิจิตร     ครับ  ต่อไปเป็นเรื่องการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
ประธานสภา อบต.หนองคู ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ ขอให้ทาง

ผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่จะขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงครับ 

 
นายชัยณรงค์  วัฒนก้านตง    เรียน ประธานสภา อบต.หนองคู สมาชิกสภา ทุกท่าน  
นายก อบต.หนองคู ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกท่าน ส าหรับรายละเอียดการแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงนั้น ทางเจ้าหน้าที่งบประมาณ คือ ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล จะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆครับ 

 
นางสาวริญญารัตน์  ศรีรุ่งเรือง    ค่ะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  
ปลัด อบต. ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู ได้อนุมัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจาก
รายละเอียดโครงการมีตัวเลขท่ีผิดพลาดคลาดเคลื่อนไป จึงมี
ความจ าเป็นต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ตามที่ระเบียบฯ ได้
ก าหนดไว้ ซึ่งรายละเอียดโครงการที่จะขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง จ านวน ๑ โครงการ ดังนี้ 
ข้อความเดิม 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๑๐ (ลานเอนกประสงค์หมู่บ้าน) ปริมาณกว้าง ๒๐
เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เท 
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตรม. ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวนเงิน ๑๔๕,๐๐๐  บาท 

ข้อความใหม่ 
๑. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ 

(ลานเอนกประสงค์หมู่บ้าน) ปริมาณกว้าง ๒๐ เมตร 
ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เท 
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตรม. ป้ายโครงการ ๑ ป้าย 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวนเงิน ๑๔๕,๐๐๐  บาท 
 



 
- ๑๐    - 

 
เพ่ือจะได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ 
ต่อไป และเพ่ือปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.  ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ   ขอบคุณค่ะ 

 
นายบุญเพ็ง  วงษ์วิจิตร     ครับ ตามท่ี ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  
ประธาน สภา อบต.      ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ 
นั้น ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น สมาชิกท่านใดมีข้อ
สงสัยหรือจะซักถามเกี่ยวกับโครงการนี้หรือไม่... ถ้าไม่มี ผมจะ
ขอมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู พิจารณาอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ ๑๐ (ลานเอนกประสงค์หมู่บ้าน) ปริมาณกว้าง ๒๐ 
เมตรยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตรม. ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวนเงิน ๑๔๕,๐๐๐  บาท หรือไม่  

 
ที่ประชุม มติที่ประชุม สภาอบต.หนองคู พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 อนุมัติ   จ านวน  ๑๙   เสียง 
 ไม่อนุมัติ   จ านวน   -   เสียง  
 งดออกเสียง  จ านวน   ๑  เสียง   

 

ระเบียบวาระท่ี ๔     เรื่องอ่ืนๆ 
นายบุญเพ็ง   วงษ์วิจิตร     ครับ ส าหรับระเบียบวาระอ่ืนๆ เป็นเรื่องการจัดการแข่งขัน 
ประธานสภา อบต.หนองคู    กีฬา ประชาชน  เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด ประจ าปี ๒๕๕๙ 
       ขอให้ทางผูบ้รหิารไดช้ี้แจงรายละเอียดโครงการดังกล่าวครับ  
 
นายชัยณรงค์  วัฒนก้านตง    เรียน ประธานสภา อบต.หนองคู สมาชิกสภา ทุกท่าน  
นายก อบต.หนองคู ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกท่าน ส าหรับรายละเอียดโครงการนั้น

จะให้ ปลัด อบต. และผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียด ครับ 

 
 
 



 
- ๑๑     - 

 
นางสาวริญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง    เรียน ประธานสภา อบต.หนองคู สมาชิกสภา ทุกท่าน  
ปลัด อบต.หนองคู ผู้อ านวยการโรงเรียนทุกท่าน ตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองคู อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน

กีฬา ประชาชน เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 ตามที่ผู้บริหารได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบได้ประชุมเพ่ือจะจัดการ

แข่งขันโครงการดังกล่าว โดยสรุปว่า จะจัดการแข่งขัน กีฬา 
จ านวน ๒ ประเภทกีฬา คือ  ๑ . ประเภท ฟุตซอล ๕ คน และ 
๒.ประเภท วอลเลย์บอลหญิง ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน ได้ก าหนด
จัดการแข่งขันไว้ในวันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  เพ่ือให้การ
จัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงน าเข้าที่ประชุม
สภา อบต.เพ่ือแจ้งให้ทราบและปรึกษาหารือในวันนี้ ส่วน
รายละเอียดจะให้ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดต่อไปค่ะ 

 
นางจันทิมา  จันทศิลป์     เรียน ประธานสภา อบต.หนองคู สมาชิกสภา ทุกท่าน  
ผอ.กองการศึกษาฯ คณะผู้บริหาร ส าหรับรายละเอียดของโครงการนั้นตามที่ได้เชิญ  
 นายเริงชัย  แพงแก้ว   เจ้าหน้าที่กีฬาประจ าอ าเภอบ้านแท่น  
 มาคุยกันร่วมกับท่านรองนายก ท่านปลัด ท่านรองปลัด  
       ไดข้้อสรุปในการจัดการแข่งขันจ านวน ๒ ประเภทกีฬา คือ   

๑ . ประเภท ฟุตซอล ๕ คน  ๒.ประเภท วอลเลย์บอลหญิง ได้
ได้ก าหนดจัดการแข่งขัน จ านวน ๒ วัน ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ 
มิถุนายน ๒๕๕๙  ตรงกับวันเสาร์ อาทิตย์  ซึ่งเป็น
วันหยุดราชการ นั้น เพราะส่วนใหญ่นักกีฬาจะเป็นเยาวชน 
นักเรียน ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดเทอมแล้ว  เพ่ือจะได้ไม่รบกวน
เวลาเรียนของนักเรียน  ส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน
ถือปฏิบัติตาม หนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลงวันที่  
สิงหาคม 2547  เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณี อปท. เป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขัน เบิกค่าใช้จ่ายได ้ดังนี้ 
 
 
 
 



- ๑๒    - 
 
๑. ค่าเช่าและค่าเตรียมสนามแข่งขัน เท่าที่จ่ายจริง 
๒. ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน เท่าท่ีจ่ายจริงและประหยัด 
๓. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจ าสนาม กรณีเป็นพนักงานของ 

อปท. ให้เบิกในอัตราค่าอาหารท าการนอกเวลาใน
วันหยุดราชการเฉพาะวันที่มีการแข่งขัน  

๔. ค่าอาหารท าการนอกเวลาเจ้าหน้าที่แข่งขันกีฬาหรือกรีฑา
เบิกจ่ายได้ในอัตราค่าอาหารท าการนอกเวลาวันหยุดท า
การ 

๕. ค่าใช้จ่ายรายการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา เบิกได้
เท่าท่ีจ าเป็นและประหยัด 

๖. ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  
         - บุคคลที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดงานดังกล่าว คนละไม่เกิน ๔๐๐
บาทต่อวัน 

- บุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของทาง
ราชการ คนละไม่เกิน ๘๐๐ บาทต่อวัน 
๗. หากแต่งตั้งบุคคลภายนอกสังกัด อปท. เป็นเจ้าหน้าที่
ประจ าสนามหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่จ าเป็นในการแข่งขันกีฬา ให้
เบิกค่าตอบแทนในอัตราคนละไม่เกิน ๔๐๐ บาทต่อวัน 
๘. ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ  
    แข่งขัน ชิ้นละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท  
๙. เงิน หรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขันให้เบิกได้ไม่

เกินร้อยละ ๒๕ ของประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

นายพิทักษ์  ปิ่นวิเศษ     เรียนประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ทุกท่าน 
รองประธานสภา อบต.      จาการประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว ได้มีการพูดถึงเรื่องการจัดการ  

แข่งขันกีฬา ว่าเราจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวไม่ทันในการคัด
ตัวนักกีฬาเพ่ือเป็นตัวแทนของ อบต.หนองคู ในการแข่งขัน
กีฬาระหว่างหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอบ้าน
แท่น นั้นได้ก าหนดห้วงเวลาที่จะจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ต าบลหนองคู  ในช่วงปลายเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ หรือ ช่วง
เดือน เมษายน ๒๕๕๙ ท าไม่จึงไม่จัดการแข่งขันกีฬาในช่วงนั้น 
ถ้าไม่จัดตามท่ีสภาก าหนดไว้ก็ไม่ต้องจัดการแข่งขัน ให้เงิน
งบประมาณตกเป็นเงินสะสมไป ไม่มีประโยชน์ในการจัด ครับ 

 
 



- ๑๓  - 
 
 
นางสาวริญญารัตน์  ศรีรุ่งเรือง    เรียนประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  
ปลัด อบต.      ตามท่ีสภาได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ หมวด ค่าใช้สอย  
ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชน เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด ประจ าปี ๒๕๕๙ แล้ว
นั้น ทางหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ คือ กองการศึกษาฯ 
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการออก
ก าลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและ
เป็นการลดปัญหาด้านสังคมรวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งโครงการนี้มีผลต่อการประเมิน
มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ต้องด าเนินการ ค่ะ ซึ่งในช่วงเวลาที่
ทางสภาได้ก าหนดไว้นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูมี
ภารกิจงานเร่งด่วนเข้ามาหลายงานท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
ตามท่ีก าหนดไว้ได้  เมื่อตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ไว้แล้ว ก็ควรด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติฯ และเป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
   

นายเกียรติภูมิ ช านาญ     เรียนประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ทุกท่าน 
ส.อบต.หมู่ที่ ๙       ผมนายเกียรติภูมิ ช านาญ ส .อบต.หมู่ที่ ๙ ขอเสนอความ  

คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬา น่าจะเลื่อนเวลาออกไป
อีก เนื่องจากคนที่ลงแข่งขันนั้นอาจจะไม่มีเพราะตอนนี้เข้าสู่ฤดู
ฝนแล้ว ประชาชนเริ่มเข้าไร่ เข้านาเพ่ือเตรียมการเพาะปลูก
แล้ว  คิดว่าควรจะอยู่ในช่วงเข้าพรรษา ครับ 
 

นายวิโรจน์  ที่หนองสังข์     เรียนประธานสภา อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ทุกท่าน 
ส.อบต.หมู่ที่ ๑       ผมนายวิโรจน์  ที่หนองสังข์ ส .อบต.หมู่ที่ ๑ ขอเสนอความ  
       ความคิดเห็นว่าถ้าจะจัดการแข่งขันทางสมาชิกไม่สามารถหา 

นักกีฬาที่จะร่วมการแข่งขันได้ ครับ 
 
 
 



- ๑๔   - 
 
 
นายบุญเพ็ง  วงษ์วิจิตร     ส าหรับเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬา ในครั้งนี้ อยากทราบความ  
ประธานสภา อบต.หนองคู     คิดเห็นจากสมาชิกหลายๆท่านได้แสดงความคิดเห็น ครับ 
 
นางจันทิมา  จันทศิลป์     เรียนประธานสภา อบต.หนองคู คณะผู้บริหาร สมาชิก 
ผอ.กองการศึกษาฯ     สภา อบต.หนองคู ทุกท่าน ขอเรียนชี้แจง ในช่วงเข้าพรราษา  

อบต.หนองคู มีกิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา อีกนะค่ะ 
ถ้าจะจัดกิจกรรมทั้งสองโครงการพร้อมๆกันเกรงว่าจะไม่
สามารถด าเนินการได้ ในเรื่องของสถานที่ด้วยเพราะกิจกรรม
เข้าพรรษาต้องมีการหล่อเทียนเข้าพรรษา ต้องใช้บริเวณลาน
คอนกรีต หน้าที่ท าการ อบต.ด้วยค่ะ และจะต้องจัดเตรียมรถที่
จะแห่เทียนด้วยค่ะ  

 

นายบุญเพ็ง  วงษ์วิจิตร     ครับจากท่านสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นและทางผู้บริหารและ 
ประธานสภา อบต.หนองคู     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ได้ชี้แจงในที่ประชุม มีสองทาง คือ  

จัดกับไม่จัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้  ก็อยากโหวตคะแนนเสียง
กันระหว่างจัดการแข่งขันกับไม่จัดการแข่งขัน ครับ ท่าน
สมาชิกเห็นว่าเป็นอย่างไร ถ้าไม่มีใครเสนอผมก็จะขอโหวตนะ
ครับ  

 
ที่ประชุม      ผลการโหวตคะแนนเสียงระหว่างจัดการแข่งขันกับไม่จัดการ  

แข่งขัน ดังนี้ 
๑. เห็นด้วยในการจัดการแข่งขัน จ านวน  ๘  เสียง 
๒. ไม่เห็นด้วยในการจัดการแข่งขัน จ านวน  ๙  เสียง 
๓. งดออกเสียง จ านวน ๓ เสียง 

 
นายบุญเพ็ง  วงษ์วิจิตร     ครับ จากผลการโหวตคะแนนเสียงของการจัดการแข่งขันกีฬา 
ประธานสภา อบต.หนองคู     ผลสรุปว่า คะแนนเสียงไม่เห็นด้วยมากกว่าเห็นด้วยกับการ 

จัดการแข่งขันกีฬา  ๑ คะแนน นะครับ ก็ให้ทางผู้บริหารได้ไป
พิจารณาดูว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อไป ครับ   

 
นายวิโรจน์ ที่หนองสังข์     เรียนประธานสภา อบต.หนองคู ขอเสนอปิดประชุม เพราะ  
ส. อบต.หมู่ที่ ๑      เวลานี้ เป็นเวลา ๑๓.๐๐ น.แล้ว ครับยังมีการประชุมสามัญ  

สมัยที่ ๒ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙  เพ่ือมาคุยกันในเรื่องอ่ืนๆ 
ได้ ครับ 
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นายบุญเพ็ง  วงษ์วิจิตร     ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภา อบต.หนองคู 
 
ที่ประชุม      ผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่าน  
       ๑.นายเกรียงไกร  ธงภูเขียว ส.อบต.หมู่ที่ ๗  
       ๒. นายอภัย  วนาใส ส.อบต.หมู่ที่ ๒     
      
นายบุญเพ็ง  วงษ์วิจิตร     ครับถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องท่ีสอบถามผมขอปิดประชุม 
ประธานสภา อบต.หนองคู     ครับ     
 

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐  
  
 
                                                           ริญญารัตน ์  ศรีรุง่เรือง 

(นางสาวริญญารัตน์  ศรีรุ่งเรือง) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

ผู้จด/บันทึกรายงการประชุม 
 
 
      วิโรจน์    ที่หนองสังข์     ระเบียบ    หมั่นจ ารูญ        เกียรติภูมิ    ช านาญ 
   (นายวิโรจน์   ที่หนองสังข์)            (นายระเบียบ   หมั่นจ ารูญ)            (นายเกียรติภูมิ     ช านาญ) 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม            ผู้ตรวจรายงานการประชุม                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม        
 
 
 

บุญเพ็ง   วงษ์วิจิตร 
(นายบุญเพ็ง  วงษ์วิจิตร) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
  
 

 
ขอรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่  ๑/๒๕๕๙  ครั้งที่  ๑   เมื่อวันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 
 


